

ตารางแสดงคำอธิบายกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ

ระดับคุณวุฒิ	1	2	3	4	5	6	7	8
ประกาศนียบัตร คุณวุฒิวิชาชีพ	Professional Qualification Level 1	Professional Qualification Level 2	Professional Qualification Level 3	Professional Qualification Level 4	Professional Qualification Level 5	Professional Qualification Level 6	Professional Qualification Level 7	Professional Qualification Level 8
	คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 สาขาวิชาชีพ...สาขาอาชีพ...อาชีพ...	คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 สาขาวิชาชีพ...สาขาอาชีพ...อาชีพ...	คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 สาขาวิชาชีพ...สาขาอาชีพ...อาชีพ...	คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาวิชาชีพ...สาขาอาชีพ...อาชีพ...	คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 สาขาวิชาชีพ...สาขาอาชีพ...อาชีพ...	คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 6 สาขาวิชาชีพ...สาขาอาชีพ...อาชีพ...	คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 7 สาขาวิชาชีพ...สาขาอาชีพ...อาชีพ...	คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8 สาขาวิชาชีพ...สาขาอาชีพ...อาชีพ...
คำอธิบายทั่วไป General Descriptor	ผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐาน ในบริบทการทำงานให้บรรลุตามคำสั่ง ภายใต้การสนับสนุน และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ให้มีความสำคัญกับการทำงาน	ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ ทำงานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว แก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจำ ภายใต้การแนะนำของหัวหน้างาน	ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการ ประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ไขปัญหาทางเทคนิค หน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะนำของหัวหน้างาน	ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพ แก้ไข้ปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการ หาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน	ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการ แก้ไข้ปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้	ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไข้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อ การพัฒนากระบวนการทำงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขาวิชาที่มีความชำนาญ	ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไข้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ เพื่อการพัฒนาองค์การหรือกลุ่มวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ	ผู้มีสมรรถนะในการสร้าง สร้งสร้งองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ นำเสนอแนวความคิดการแก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ มีผลงานที่โดดเด่น มีวิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ให้คำปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อสังคมด้วยวิจรรย์ญาณ ความชำนาญและความรับผิดชอบ
ความรู้ Knowledge “ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามี...”	ความรู้ในระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในงานอาชีพที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจำ	ความรู้ใน ข้อเท็จจริงหรือหลักการที่นำไปใช้ปฏิบัติงาน เพื่อการแก้ไข้ปัญหาที่พบประจำในการทำงาน	ความรู้ในการ เชื่อมโยงหลักการปฏิบัติงานและผลการวิเคราะห์สารสนเทศ เพื่อใช้ตัดสินใจในการทำงาน	ความรู้ใน เชิงทฤษฎีหรือหลักการที่สำคัญ ในงานอาชีพเพื่อปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้น	ความรู้ใน เชิงทฤษฎีหรือหลักการที่ซับซ้อน ในงานอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภาพการทำงาน	ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจนำไปปรับใช้ เป็นองค์ความรู้หรือนวัตกรรม ในงานอาชีพเพื่อพัฒนาระบบการทำงาน	ความรู้ที่ใช้ในการ ประเมินและวินิจฉัย ปัญหาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมอย่างเป็นระบบในงานอาชีพ	การ สร้างสร้งองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่โดดเด่น ในงานอาชีพ
ทักษะ Skill “ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามี...”	ทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานประจำตามคำสั่งงานที่ง่ายและไม่ซับซ้อน	ทักษะฝีมือในการ ทำงานตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดไว้ชัดเจนได้อย่างปลอดภัย	ทักษะทางเทคนิคในการทำงาน เลือกใช้หลักการและเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย	ทักษะทางเทคนิคในการทำงาน และทักษะในการควบคุมงาน	ทักษะในการทำงานที่ต้อง คิดวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน เพื่อแก้ไข้ปัญหาที่ซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน	ทักษะในการ จัดการกลยุทธ์และใช้ องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อ แก้ไข้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	ทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อ พัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม ในงานอาชีพ	ทักษะขั้นสูงที่สุดในการทำงานที่ใช้ สร้างสร้งหลักการหรือแนวความคิดใหม่ ในวงการอาชีพ
ผลลัพธ์การ ประยุกต์ใช้ Application outcome “ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามี...”	ความสามารถในการทำงานตามคำสั่งงาน มีขอบเขตงานชัดเจน ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของผู้ควบคุมงาน	ความสามารถใน ทำงานตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนด ภายใต้การแนะนำของหัวหน้างาน	ความสามารถในการ ปรับวิธีทำงานตามแบบแผนข้อกำหนดหรือมาตรฐานการทำงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน และตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน ภายใต้การแนะนำของหัวหน้างาน	ความสามารถในการ ปรับปรุงคุณภาพ ผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง	ความสามารถในการ ตัดสินใจและลงมือแก้ไข้ปัญหา ที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง ประเมินผลงานและพัฒนาผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง	ความสามารถในการ ใช้้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ไข้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการ คิดเชิงกลยุทธ์และใช้ศาสตร์ที่หลากหลาย	ความสามารถในการ พัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและกลุ่มวิสาหกิจ	ความสามารถในการ สร้างสร้ง แนวความคิดหรือวิสัยทัศน์ใหม่ต่อวงการวิชาชีพหรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป
ความรับผิดชอบและ จริยธรรม Responsibility & Ethics “ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามี...”	- ความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่อ งานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบ - มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ	- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย รายงานผลการปฏิบัติและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี - มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ	- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจ แก้ไข้ปัญหาหน้างานและรายงานผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง - มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ	- ความรับผิดชอบต่อการ กำกับดูแลควบคุมกระบวนการทำงานและปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง - มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ	- ความรับผิดชอบต่อ บทบาทความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงาน ประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย - เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ	- ความรับผิดชอบต่อการ บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และแก้ไข้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้คำปรึกษาใน สาขาวิชาที่มีความชำนาญ - เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ	- ความรับผิดชอบต่อการ บริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ไข้ปัญหาที่ คาดการณ์ไม่ได้ การให้ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจรรย์ญาณที่ถูกต้อง ในงานอาชีพ - เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ	- ความรับผิดชอบต่อ ความเป็นแบบอย่างความสำเร็จ เป็นเจ้าของ วิสัยทัศน์หรือแนวความคิด ที่ถูก สร้างสร้ง ขึ้นใหม่ ที่ได้รับการยอมรับในวงการอาชีพ - เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

หมายเหตุ : 1) คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ

2) คำที่ **เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้** เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะในระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควรรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กำหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบการพิจารณาตามความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ

4) จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบการพิจารณาแล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์)